



ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือแจ้งการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อการส่งเสริม การสนับสนุนและการประสานงานในการดำเนินงาน ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกาศคณะกรรมการการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ ฉบับ และให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) ประสานการดำเนินงานระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทนในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีปัญหา ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า และด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนเข้าร่วม เพื่อเป็นช่องทางหลักในการติดต่อประสานงานและสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่มีปัญหา

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและขอให้ส่งรายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) พร้อมทั้งเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “MOU (อส. & อปท.) สบอ. ๑๕ (ชร.)” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓ ต่อ ๑๓



ที่ ทส ๐๙๒๕.๑๔/ ๓๕๖๖

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
๗๗๕ ถนนสิงห์ไคล อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ
เพื่อการส่งเสริม การสนับสนุน และการประสานงานในการดำเนินงานระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหนังสือแจ้งการประสานความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อการส่งเสริม การสนับสนุน
และการประสานงานในการดำเนินงาน ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ ฉบับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๔) และให้สำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) ประสานการดำเนินงานระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้มีการจัดตั้งกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ และเชิญองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทนในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่มีปัญหาด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า และด้านการแก้ไข
ปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนเข้าร่วม เพื่อเป็นช่องทางหลักในการ
ติดต่อประสานงานและสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่มีปัญหา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประสานความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนและ
การประสานงานในการดำเนินงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งและกำชับหน่วยงานในสังกัดทราบและขอให้ส่งรายชื่อ ตำแหน่ง
สังกัด และเบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) พร้อมทั้งเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “MOU (อส. & อปท.) สบอ.๑๕ (ชร.)”
ตาม QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
และด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธพจน์ คุประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

ส่วนประสานความร่วมมือฯ

โทร. ๐๕๓ ๗๑๑๔๐๒ ต่อ ๕๐๓

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

QR Code เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง



รายชื่อหน่วยงานภาคสนามในสังกัด
สบอ.๑๕ (เชียงใหม่) และหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๔



กลุ่มไลน์ MOU (อ.ส. & อ.ป.ท.)
สบอ.๑๕ (ชร.)